

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕ (ป)



ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาว่า คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและประธานศาลฎีกามีนโยบายสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกชั้นตอน ยกกระต๊อบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำเลยในการต่อสู้คดีในศาล ขยายการใช้เทคโนโลยีในการลดชั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีโดยมีระบบที่มีมาตรฐานให้ทุกศาลขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับสำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอื่น ๆ ทางออนไลน์

ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้นำระบบดังกล่าวมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการขอประกันโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลและสามารถยื่นคำขอประกันทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขอลปล่อยชั่วคราวทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) สามารถยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวหรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผ่านระบบได้ตลอดเวลา โดยการแนบไฟล์ของคำร้อง หรือกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มออนไลน์บนระบบ

๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับคำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบเสนอศาลภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องเสร็จสมบูรณ์ และนำเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบทราบ

๓. กรณีศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและต้องทำสัญญาประกัน ถ้าผู้ร้องขอประกันเป็นผู้ใช้ระบบที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบโดยมีการยืนยันตัวตนต่อศาลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อทำสัญญาประกันด้วยวิธีให้ผู้ประกันจัดทำสัญญาประกันเป็นเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แล้วอัปโหลดเข้าสู่ระบบหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกันในสัญญาประกันที่เป็นเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาล และให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์สัญญาประกันจากระบบเสนอศาล

ถ้าผู้ร้องขอประกันเป็นผู้ใช้ระบบที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนต่อศาล ให้เจ้าหน้าที่นัดหมายมายืนยันตัวตนและทำสัญญาประกันที่ศาลในวันที่ศาลมีคำสั่ง แล้วดำเนินการตามคำสั่งศาลต่อไป

๔. กรณีที่ต้องวางหลักประกัน ถ้าเป็นเงินสด ผู้ประกันอาจวางเงินต่อศาลโดยชำระผ่านเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร แล้วอัปโหลดไฟล์หลักฐานการวางเงินเข้าสู่ระบบ และให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์หลักฐานการวางเงินจากระบบเสนอศาล แต่ถ้าไม่ใช่เงินสด ให้เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ประกันมาดำเนินการที่ศาลโดยเร็ว

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้แจ้งการประกาศผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม <https://jla.coj.go.th>



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ส่วนพัฒนากฎหมาย
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑
โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๘๓๗๓
E-mail ojta@coj.go.th

